
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 

ผู้เข้าประชุม จ านวน ๑๒ คน   รายนาม  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายไกรสร  ค าไทยกลาง ประธานสภา อบต.โตนด -ไกรสร  ค าไทยกลาง-  

๒. นายสมศักดิ์  ดอกทุเรียน รองประธานสภา อบต.โตนด -สมศักดิ์  ดอกทุเรียน-  

๓. นายสงวน      สร้างกลาง สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๑ -สงวน    สร้างกลาง-  

๔. นางสาวธารารัตน์  สื่อกลาง สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๒ -ธารารัตน์  ส่ือกลาง-  

๕. นายจิรพัฒน์   กร่ิงกลาง สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๓ -จิรพัฒน์   กริ่งกลาง-  

๖. นายสิทธิชัย  ฉน ากลาง สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๔ -สิทธิชัย  ฉน ากลาง-  

๗. นายกิติภูมิ  กฤตยามนตรี สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๕  -กิติภูมิ  กฤตยามนตรี-  

๘. นายวิโรจน์  โชติกลาง สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๗ -วิโรจน์  โชติกลาง-  

๙. นายสมสง่า  กิติอาสา สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๘ -สมสง่า  กิติอาสา-  

๑๐ นายเอกลักษณ์ ศิริรัตน์ สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๙ -เอกลักษณ์ ศิริรัตน์-  

๑๑ นางแสงจันทร์ หลอกลาง สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๑๐ -แสงจันทร์ หลอกลาง-  

๑๒. นายฉลอง  เฉียงกลาง สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๑๑ -ฉลอง  เฉียงกลาง-  

     

 
 
 
 
 



-๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   ๑๘  คน  รายนาม ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายกฤติพงค์  ถวิลสุวรรณวัง นายก อบต.โตนด -กฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง-  

๒. ร.ต.สุวรรณ  พิมพ์ทองหลาง รองนายก อบต.โตนด -สุวรรณ พิมพ์ทองหลาง-  

๓. นายอดุลย์   พานอิ่ม รองนายก อบต.โตนด -อดุลย์     พานอ่ิม-  

๔. นางสาวอมรรัตน์  เวชแพทย์ เลขานุการนายก อบต.โตนด -อมรรัตน์   เวชแพทย์-  

๕. นางศรินยา  เดชน้อย รอง ปลัด อบต. -ศรินยา   เดชน้อย-  

๖. นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ ผอ.กองคลัง -ภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์-  

๗. นางนพภา  ยอพันดุง หัวหน้าส านักปลัด -นพภา  ยอพันดุง-  

๘. นางสาวธนวรรณ  เทศสูงเนิน นักวิชาการศึกษา -ธนวรรณ  เทศสูงเนิน-  

๙. นางสาวริสา  โปร่งสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายฯ -ริสา  โปร่งสันเทียะ-  

๑๐. นางแสงจันทร์  พยัพกลาง นักจัดการงานทั่วไป -แสงจันทร์ พยัพกลาง-  

๑๑. นางณัฐรินีย์  ไชยโคตร นักทรัพยากรบุคคคลฯ -ณัฐรินีย์ ไชยโคตร-  

๑๒. นางสาวไรฝน อยู่สืบเชื้อ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ -ไรฝน อยู่สืบเชื้อ-  

๑๓. นายทศพร  อยู่กิ่ม นักวิชาการพัสดุฯ -ทศพร  อยู่กิ่ม-  

๑๔. นายภณ  วงศ์ธรรมะ นักวิชาการเกษตร -ภณ  วงศ์ธรรมะ-  

๑๕. นางปิยะพร  อารีรมย์ นิติกร -ปิยะพร  อารีรมย์-  

๑๖. นายธนะพงศ์   เกิดผล เจ้าพนักงานธุรการ -ธนะพงศ์   เกิดผล-  

๑๗. นางสาวมัณฑิกา เพียรงูเหลือม ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน -มัณฑิกา เพียรงูเหลือม-  

๑๘. นายฉลองชัย  เสนกลาง ผช.จพง.ป้องกันฯ -ฉลองชัย  เสนกลาง-  

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   

ประธานสภาฯ  -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
 -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันนี้มีสมาชิกฯเข้าประชุม 
 จ านวน ๑๒ ท่านถือว่าครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘ ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม

แล้วกระผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ -แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
มติที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 
 ๒.๑รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งที่  ๑ประจ าปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเพ่ิมหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม  จ านวน ๑๒  เสียง      

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
๓.๑ การเลือก เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 การเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 

ประธานสภาฯ -สืบเนื่องจากเลขานุการสภาฯได้โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอ่ืนท าให้ต าแหน่ง เลขานุการ
สภาฯ ว่างลง ในกรณีที่สภาอบต. ไม่มีเลขานุการสภาฯ ให้สมาชิกสภาอบต.เสนอเลขานุการ
สภาฯชั่วคราว ขอให้รองปลัด อบต.โตนด ชี้แจงระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาฯ     
ได้รับทราบ  

นางศรินยา  เดชน้อย -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
รองปลัด อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศค าสั่ง หนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง
เกี่ยวกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปประชุมสภาท้องถิ่น 
(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
(๕) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
 



-๔- 
(๙) หน้าที่อื่นตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอื่นตามท่ีประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมาย 

“ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ ๑๓ 
และข้อ ๒๖วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วย
วิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ” 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพ่ือเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และมีผู้รับรอง ๒ ท่าน 
นายเอกลักษณ์ ศิริรัตน์ -กระผม นายเอกลักษณ์  ศิริรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ขอเสนอ นายวิโรจน์ โชติกลาง   
ส.อบต.ม.๙  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗   
    ผู้รับรอง  ๑.นางแสงจันทร์  หลอกลาง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
       ๒.นายสิทธิชัย  ฉน ากลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามีการเสนอชื่อแค่หนึ่งคน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๔ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลือก 

ดังนั้น ผู้ได้รับการเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ชั่วคราว
คือ นายวิโรจน์ โชติกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
-เรียนเชิญ ท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ท าหน้าที่เลขานุการฯชั่วคราว  ต่อไป 

   -เลือกเลขานุการสภา 
ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไป เรียนเชิญ รองปลัด อบต.ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
นางศรินยา เดชน้อย -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
รองปลัด อบต. เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๕ (๒) เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน 
ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ เลขานุการสภาฯ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) และมีผู้
รับรอง ๒ ท่าน 

 
 



-๕- 
 

นายเอกลักษณ์ ศิริรัตน์ -กระผม นายเอกลักษณ์ ศิริรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ขอเสนอ นายสมสง่า กิติอาสา  
ส.อบต.ม.๙ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 
 ผู้รับรอง  ๑.นางสาวธารารัตน์ สื่อกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
   ๒.นางแสงจันทร์  หลอกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามีการเสนอชื่อแค่หนึ่งคน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๔ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลือก  

ดังนั้น ผู้ได้รับการเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด คือ นาย
สมสง่า กิติอาสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘  

   -ขอเชิญ นายสมสง่า  กิติอาสา ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ครับ  
   -นายวิโรจน์  โชติกลาง พ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาฯชั่วคราว 
นายสมสง่า กิติอาสา -ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่เลือกกระผมเป็นเลขานุการสภา อบต.โตนด ผมจะใช้  
เลขานุการสภาฯ   ความรู้ความสามารถท าหน้าที่ให้ดีที่สุด  
มติที่ประชุม   -รับทราบ 

๓.๒ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  เพื่อตั้ง
จ่ายรายการขึ้นใหม่ 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต.มีเรื่องเสนอญัตติให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติและให้ความ

เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการขึ้นใหม่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง กฎหมายและระเบียบ         

ที่เก่ียวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป 

นายสมสง่า กิติอาสา  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เลขานุการสภาฯ        พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด  ๔ การโอนและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นล าดับต่อไป ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง

รายละเอียด ต่อไป 

นางสาวธวรรณ เทศสูงเนิน -รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  เพ่ือตั้งจ่าย 

รก.ผอ.กองการศึกษาฯ      รายการขึ้นใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 



-๖- 

    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฯ 

    โอนลด 

    แผนงานการศึกษา 

  -งบบุคลากร เงินประจ าต าแหน่ง ประเภทประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน ๓,๕๐๐ บาท/

เดือน ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) งบประมาณอนุมัติ 

๔๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๒,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๓๒,๐๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม/โอนตั้งจ่ายเป็นรายการขึ้นใหม่ 

แผนงานการศึกษา 

-งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ ขนาด ๒๕๐ วัตต์ ไฟฟ้า 

๒๒๐ โวลด์ ๕๐ เฮิร์ต ขนาดท่อทางเข้า-ออก ๑ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ 

เครื่อง (จัดหาตามราคาท้องตลาด) ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา) งบประมาณอนุมัติ  ๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๐  บาท  โอนเพ่ิม

ครั้งนี้  ๑๐,๐๐๐ บาท  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

นางสาวภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์ -ดิฉันนางสาวภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจง 

ผอ.กองคลัง            รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือตั้งจ่าย 

 รายการขึ้นใหม่ ของกองช่าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 กองช่าง 

 โอนลด 

 แผนงานการพาณิชย์ 

 -ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบการด าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุส านักงาน งบประมาณอนุมัติ ๙๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๕,๐๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณ

หลังโอน ๗๕,๐๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม/โอนตั้งจ่ายเป็นรายการขึ้นใหม่ 

แผนงานการพาณิชย์ 

 -ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวด

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ งบประมาณอนุมัติ  ๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน  ๐ บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้   ๑๕,๐๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๑๕,๐๐๐ บาท  



-๗- 

-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน  ๒ เครื่องๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์)โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน ดังนี้ 

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง

เดียวกัน 

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)จาก

โรงงานผู้ผลิต 

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 

-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที 

(ppm)หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) 

-มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕หน้าต่อนาที 

(ppm)หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔  (ขาวด า-สี) ได้ 

-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า๑,๒๐๐x๖๐๐หรือ๖๐๐x๑,๒๐๐ dpi 

-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 

-สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต ์

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T 

หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi            

(IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได ้

-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 

-สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legalและสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

ประธานสภาฯ -ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ที่ประชุมแล้วนั้นมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอ
อภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

มตทิี่ประชุม -ไม่มี  

ประธานสภาฯ -ในล าดับต่อไป จะให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการขึ้นใหม่ 

 -ที่ประชุมท่านสมาชิกสภาฯท่านใด อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการขึ้นใหม่ กรุณาลงมติ 

 



-๘- 

มตทิี่ประชุม -มีมติ  อนุมัติ  จ านวน  ๑๒   เสียง  

ประธานสภาฯ -ที่ประชุมท่านสมาชิกสภาฯท่านใด ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการข้ึนใหม่ กรุณาลงมติ 

มตทิี่ประชุม - ไม่มี   

ประธานสภาฯ -สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการขึ้นใหม่  

มตทิี่ประชุม -รับทราบ 

๓.๒ การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
ประกันสุขภาพท้องถิ่น แทนที่ต าแหน่งที่จะครบวาระในวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ -เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและด าเนินการ
ต่อไป  

นางแสงจันทร์ พยัพกลาง –ดิฉัน นางแสงจันทร์ พยัพกลาง ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปฯ ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
นักจัดการงานทั่วไปฯ   สืบเนื่องด้วย คณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นของ อบต.โตนด ซึ่งเป็นตัวแทนจาก

สภาท้องถิ่น จ านวน ๒ ท่าน จะครบวาระในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงจะด าเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาฯ  ร่วมเป็นคณะกรรมการ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ที่ประชุมแล้ว 

ประธานสภาฯ  -ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น ล าดับต่อไป ขอเชิญ 
สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯเพ่ือเป็นตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และมีผู้รับรอง 
๒ ท่าน  

นายฉลอง เฉียงกลาง –กระผม นายฉลอง เฉียงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑  ขอเสนอ  นายสิทธิชัย ฉน ากลาง  
ส.อบต.ม.๑๑ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ 
  ผู้รับรอง  ๑.นายวิโรจน์  โชติกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
     ๒.นายเอกลักษณ์  ศิริรัตน์   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
นายจริพัฒน์  กริ่งกลาง –กระผม นายจริพัฒน์  กริ่งกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  ขอเสนอ นายสมศักดิ์  ดอกทุเรียน  
ส.อบต.ม.๓ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 
  ผู้รับรอง   ๑.นายสิทธิชัย  ฉน ากลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
     ๒.นายสงวน   สร้างกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -สรุปมติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการกองทุนฯ จ านวน ๒ ท่าน  คือ 
  ๑.นายสิทธิชัย  ฉน ากลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ 
  ๒.นายสมศักดิ์  ดอกทุเรียน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 
 



 
-๙- 

นางแสงจันทร์ พยัพกลาง  -อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ มีดังต่อไปนี้ 
นักจัดการงานทั่วไป ๑.พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

๒.พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๐  
๓.ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี ้
๔.สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วย
บริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๕.ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.พิจารณาให้ความเห็นชอบรายกงานผลการด าเนินงาน รายงานการับเงิน การจ่ายเงินและเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

มติที่ประชุม -รับทราบ 

๓.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และ
ขอเชิญท่าน นายก อบต.โตนด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้
สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ต่อไป 

นายสมสง่า กิติอาสา  - ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาฯ ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ ซึ่งก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท า

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประจ าปีทุกปี  

นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง  -กระผม นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   
นายก อบต. ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม 

๒๕๖๕ ซึ่งผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการตามห้วงระยะเวลา 
ล าดับต่อไป ขอมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ต่อไป 

ร.ต.สุวรรณ พิมพ์ทองหลาง   -กระผม ร้อยตรีสุวรรณ พิมพ์ทองหลาง ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รอง นายก อบต. โตนด ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามล าดับ ต่อไปนี้ 

ตามวิสัยทัศน์ อบต.โตนด “ส่งเสริมพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสามัคคี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืน” นโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เพ่ือให้ประโยชน์ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาท้องถิ่นจากนโยบาย ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 
 ๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
 ๔.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 



 
-๑๐- 

 ๕.นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งคณะผู้บริหารได้สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เอกสารตามที่ได้แจกจ่าย
ให้ที่ประชุมแล้ว 

นางสาวภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์ -รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอสรุปยอดเงินฝากธนาคาร 
ผอ.กองคลัง และรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ดังต่อไปนี้ 
  บัญชี อบต. 
   ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
  ๑.ธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์   ๓,๒๔๕,๙๕๗.๑๗  บาท 
  ๒.ธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์   ๒๔,๒๐๕,๗๘๗.๗๗  บาท 
  ๓.ธนาคาร ธกส.บัญชีเศรษฐกิจชุมชน    ๑,๒๓๔,๐๐๔.๐๘  บาท 
        ๒๘,๖๘๕,๗๔๙.๐๒  บาท 
   รายรับจริงตามงบประมาณ      ๕๑,๒๐๕,๕๒๕.๘๖  บาท 
   รายจ่ายจริงตามงบประมาณ     ๔๓,๔๘๒,๒๕๗.๒๒  บาท 
 ณ วันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๕  
 เงินสะสมตามรายงานทางบัญชี (ไม่สามารถน าไปใช้ได้) ๖๕,๗๕๕,๗๑๕.๒๕  บาท 
 เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน          ๗,๑๔๖,๒๒๗.๒๘  บาท 
  เงินทุนส ารองเงินสะสม      ๙,๓๙๕,๘๘๗.๗๑  บาท 
  กิจการประปา 
 ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 เงินสดยกมา    ๒๐,๙๑๕.๐๐  บาท 
 ธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์         ๕๑๙,๐๙๔.๗๕  บาท 
             ๕๔๐,๐๐๙.๗๕  บาท 
  รายรับจริงตามงบประมาณ    ๓,๕๐๐,๒๕๙.๗๕  บาท 
      รายจ่ายจริงตามงบประมาณ  ๓,๑๓๖,๔๐๕.๐๖  บาท 
 ณ วันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๕ 
 เงินสะสมตามรายงานทางบัญชี (ไม่สามารถน าไปใช้ได้)     ๕,๗๑๓,๙๒๑.๘๖  บาท 
 เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน               ๔๔๕,๔๘๕.๙๔  บาท 
ประธานสภาฯ -ตามท่ีที่ประชุมไดร้ับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มาเปน็ 

 เวลานานพอสมควรซ่ึงรายละเอียดก็ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ที่ประชุมแล้ว นั้น มีสมาชิกสภา 
 ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม ่

มติที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

 ๒๕๖๕ แล้ว 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 



-๑๑- 

 ๓.๕ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญ  ท่านนายก อบต.โตนด ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป   
นายกฤติพงค์ ถวิลสุววรรณวัง  - การติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ประจ าปี  
นายก อบต. งบประมาณ๒๕๖๕ ก็ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อไป 
นางสาวริสา โปร่งสันเทียะ - ดิฉัน นางสาวริสา โปร่งสันเทียะ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแผนช านาญการ ขอ 
นักวิเคราะห์ฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ได้ด าเนินการโครงการต่างๆ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายละเอียดตาม 
 เอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ที่ประชุม  สรุปได้ดังนี้ 
  ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

  จ านวน ๑๙ โครงการ 
 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

   จ านวน  ๖  โครงการ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   จ านวน  ๑๓ โครงการ 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์    
   จ านวน  ๑๒  โครงการ 
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
   จ านวน  ๑๘  โครงการ 
รวมโครงการที่ด าเนินการ จ านวน  ๖๘  โครงการ  คิดเป็น  ๓๙.๐๘ % 

ประธานสภาฯ -ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ที่ประชุมอีกครั้ง 
 -ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง และท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายลเอียดตามเอกสารที่

แจกจ่ายเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใด สงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม ่

มติที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รับทราบผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจ าปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) แล้ว    
มติที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง อ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ -มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด มีเรื่องสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่  

นายจิรพัฒน์ กริ่งกลาง -ขอขอบคุณ ส าหรับยางมะตอยเพ่ือน าไปซ่อมแซมถนนที่ช ารุด เพ่ือให้สัญจรได้ 

ส.อบต.ม.๓ 

นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง  -ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯหมู่ ๓ ที่แจ้งข้อมูลเข้ามา จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา 

นายก อบต. เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น  

 



-๑๒- 

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี -ต้องการให้ตัดกิ่งไม้ไผ่ จากซอยบ้านนายประมวล ตับกลาง ถึงหนองผีใต้ 

ส.อบต.ม.๕ -ต้องการไฟฟ้าสายพาดดับ ซอยบ้านนายประมวล ตับกลาง และซอยแม่ไผ่ ตับกลาง 

นายกฤติพงค์  ถวิลสุวรรณวัง  - ก็ขอให้ยื่นค าร้องไว้ จะได้ออกด าเนินการ ต่อไป 

นายก อบต. 

นายเอกลักษณ์ ศิริรัตน์ -สอบถาม เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง และการตัดกิ่งไม้  ได้ยื่นค าร้องเข้ามา อบต.แล้ว แต่ยังไม่มี 

ส.อบต.ม.๙ ใครด าเนินการให้ ก็ขอฝากด้วย ชาวบ้านก็สอบถามบ่อย  

นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง  -ก็ขอมอบ รองนายกฯ ตามเรื่องและรีบด าเนินการให้ด้วย 

นายก อบต. 

นางแสงจันทร์ หลอกลาง -เรื่องไฟฟ้า ต้องการสายพาดดับ มี ๓ จุด 

ส.อบต.ม.๑๐ -รถถมดิน วิ่งไม่เป็นเวลา จะหาแนวทางแก้ไขอย่างไร 

 -เรื่องสุนัขจรจัด  

นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง    -เรื่อง สุนัขจรจัด จะน าเรื่องเข้าที่ประชุม และจะเชิญสาธารณสุขและปศุสัตว์ มาร่วม 

นายก อบต. หาแนวทางแก้ไข 

 -เรื่องรถวิ่งดิน ก็จะหาแนวทาง ระเบียบข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้องมาด าเนินการแก้ไข ต่อไป 

 -เรื่องไฟฟ้า ก็ขอให้ยื่นค าร้องไว้ จะได้ออกด าเนินการ ต่อไป 

นายฉลอง  เฉียงกลาง -เรื่องถนนเชื่อมต่อวงแหวน ถ้ามีประชาชนจะมอบที่ดินให้ จะสามารถด าเนินการได้หรือไม ่

ส.อบต.ม.๑๑ -กระผมขอเป็นตัวแทนศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนด่าน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

และพนักงานส่วนต าบลโตนดทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน  

นายกฤติพงค์  ถวิลสุวรรณวัง  -เรื่องถนนเชื่อมวงแหวน ตอบเลยว่า ไม่สามารถด าเนินการได้  

นายก อบต. -ขอแจ้งเรื่องกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ก็ขอเรียนเชิญทุก

ท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  

 -เรื่อง การจัดงานวันปีใหม่ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่  ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๕  

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่  ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

                               เลิกประชุม เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

    -สมสง่า  กิติอาสา-     ผู้บนัทึกการประชุม 
          (นายสมสง่า  กิติอาสา) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 
 



-๑๓- 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

            -แสงจันทร์  หลอกลาง- 
           (นางแสงจันทร์  หลอกลาง) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  หมู่  ๑๐ 

            -สงวน   สร้างกลาง- 
          (นายสงวน   สร้างกลาง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  หมู่  ๑ 

         -กิติภูมิ  กฤตยามนตรี- 
      (นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี)      
                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  หมู่  ๕  
 

  รับรองรายงานการประชุม    

    -ไกรสร   ค าไทยกลาง- 
            (นายไกรสร   ค าไทยกลาง) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 


